
Aðalfundur foreldrafélags leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar 

21.  september 2022 

 

Mættir á Skýjaborg voru: Agnieszka Aurelia Korpak, Ásdís Björg Björgvinsdóttir, Inga Lóa 

Karvelsdóttir, Sunna Rós Svansdóttir og Unnur Tedda Þorgrímsdóttir.  

Fundurinn var einnig í fjarfundi.  

Fundur settur kl. 20:00.  

Farið yfir skýrslu formanns. Hvað var gert á sl. ári.  

Þeim sem ekki halda áfram í stjórn var þakkað fyrir samstarfið en það voru: Inga Lóa, Sigurður Arnar 

Sölvason, Unnur Tedda og Guðrún Magnúsdóttir (Inga Lóa og Tedda gáfu svo kost á sér í varastjórn). 

Farið yfir ársreikninga og þeir samþykktir.  

Búið er að manna nýja stjórn en vantar fjóra í varastjórn fundargestum boðið að bjóða sig fram en 

það voru þau: Unnur Tedda Þorgrímsdóttir, Inga Lóa Karvelsdóttir, Guðlaug og Hulda sem gáfu kost á 

sér. 

Aðalstjórn: Ásdís Björg Björgvinsdóttir, Andrea Rán, Fanney Rún Ágústsdóttir, Sigurbjörg Anna 

Þorleifsdóttir, Sunna Rós Svansdóttir, Aldís Ósk Sævarsdóttir og Agnieszka Aurelia Korpak.  

Ný stjórn og varastjórn samþykkt af fundargestum.  

Önnur mál:  

Fundi með foreldrum slitið kl. 20:26.   

Blær bangsa verkefnið: Ákveðið var að foreldrafélagið myndi greiða fyrir litlu-Blær bangsana sem 

börnin í Skýjaborg og börn í 1-4 bekk Heiðarskóla fá til eignar. 

Fundi slitið kl. 20:40.  

Fundargerð ritaði Sunna Rós Svansdóttir 


